



Hỏi & Đáp về đại dịch toàn cầu

Hỏi: HIV/AIDS chỉ có ở châu Phi?

Đáp: sai, HIV/AIDS được tìm thấy ở tất cả các nước trên thế giới. ở châu Á có 8.3 triệu người đang sống chung với AIDS, rất nhiều người trong số họ là ở Ấn Độ. Tại Đông Âu, đại dịch này cũng đang lan rộng, chẳng hạn như ở Ukraine và Nga thì số người bị nhiễm đã tăng lên gấp đôi kể từ năm 2000. hiện nay, Caribbean là vùng bị đại dịch tấn công lớn thứ 2 trên thế giới. tại Mỹ, 1.2 triệu người đang sống chung với HIV/AIDS.

Hỏi: tại sao châu Phi lại bị ảnh hưởng nặng nề nhất?

Đáp: vùng cận sa mạc Sahara của châu Phi có số dân chiếm 10% trên thế giới nhưng lại chiếm đến 64% số ca nhiễm HIV/AIDS trên toàn cầu - trong đó có 2 triệu trẻ em dưới 15 tuổi. Năm ngoái, chỉ riêng vùng này đã có tới 3 triệu người mới bị nhiễm và 2 triệu người khác chết vì AIDS. Thêm vào số người tử vong vì AIDS, đây cũng là nơi ở của trên 12 triệu trẻ am mồ côi vì căn bệnh này.

Hỏi: vậy thì châu Phi có bị hủy diệt không?

Đáp: không. Đã có rất nhiều thành công trong trận chiến chống AIDS ở châu Phi và chúng ta có quyền tiếp tục hy vọng. Tại Kenya, Zimbabwe và một số vùng ở Burkina Faso, tỷ lệ người nhiễm HIV đã giảm. Trên 1.3 triệu người sống tại các nước đang phát triển cũng được điều trị bằng kháng sinh và ngân quỹ cho việc phòng chống này đã được tăng lên.

Hỏi: điều gì tạo nên sự suy giảm này?

Đáp: kết quả điều tra cho ta thấy đó là do sự hoãn lại việc quan hệ tình dục lần đầu, tránh quan hệ tùy tiện, và số người sử dụng bao cao su tăng bất nguồn từ ý thức và giáo dục.

Hỏi: việc phòng chống này đòi hỏi nỗ lực quá lớn, mỗi người có thể đóng góp được gì?

Đáp: HIV/AIDS là một đại dịch toàn cầu và đúng vậy, nó rất lớn. Tuy vậy, nỗ lực của hàng triệu người góp lại có thể làm giảm đi đại dịch này. Góp sức vào cuộc chiến này có thể là các cụ bà chăm sóc cho trẻ mồ côi ở Ethiopia, những tình nguyện viên mang ống tiêm đến Ukraine, và hàng tỷ nhà hảo tâm đóng góp tiền cho các chương trình nghiên cứu phòng chống HIV/AIDS. Khi một người bị HIV/AIDS, anh ta có thể tự hỏi mình: "tôi sẽ làm gì để chống lại căn bệnh này, cho bản thân tôi và cho cả cộng đồng của tôi?". Hy vọng lớn nhất là khi một nhóm người có thể tạo ra một sự thay đổi cho bản thân họ và cho cả cộng đồng.